



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 14/2542

## เรื่อง การปรับปรุงระบบเช็คเรียกเก็บต่างจังหวัด ย่นระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจาก 15 วัน

### เหลือไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันฝากเช็ค

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการแจ้งผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คต่างจังหวัด ระหว่างธนาคารในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 กำหนดให้ธนาคารสมาชิก แจ้งผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้าม จังหวัดระหว่างธนาคาร โดยให้ลูกค้า ผู้ฝากเช็คใช้เงินตามเช็คที่เรียกเก็บได้ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ฝากเช็คหรือวันที่ส่งจ่ายบนเช็ค ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2542 เป็นต้นไป โดยในระยะแรกกำหนดใช้กับเช็คต่างจังหวัดที่ส่งจ่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตสำนักหักบัญชีที่ได้ยกระดับเป็นสำนักหักบัญชีจังหวัดแล้ว จำนวน 39 จังหวัด และจะทยอยยกระดับต่อไปจนครบทุกจังหวัด ซึ่งจะ ทำให้กำหนดการแจ้งผลการเรียกเก็บเงินตามระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศต่อไป ในระหว่างนี้เช็คที่ส่งจ่ายนอกเขตสำนักหักบัญชีจังหวัดจึงยังคงใช้กำหนดเวลาการเรียกเก็บเดิมคือ ภายใน 15 วัน ตามระเบียบเดิม ก่อนอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะได้ยกระดับแล้ว

ธนาคารได้ทำการยกระดับสำนักหักบัญชีจังหวัด เพื่อลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของเช็คระหว่าง อำเภอในจังหวัดเดียวกันจาก 3-7 วัน ให้เหลือวันเดียว (one-day clearing) โดยขยายเขตการหักบัญชีให้ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ จนถึงปัจจุบันมีจังหวัดที่ได้ยกระดับสำนักหักบัญชีแล้วรวม 39 จังหวัด ดังนี้

ภาคกลาง 11 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี สระบุรี นครปฐม  
ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่-ลำพูน ลำปาง เชียงราย พิชณุโลก นครสวรรค์ แพร่  
อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา กำแพงเพชร ตาก และสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุรธานี อุบลราชธานี  
สุรินทร์ บุรีรัมย์ สกลนคร และนครพนม

ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง สตูล พัทลุง สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร

การปรับปรุงระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คต่างจังหวัด เป้าหมายในลำดับแรกคือ ปรับลดเวลาการเรียกเก็บเงินจากภายใน 15 วัน เป็นภายในไม่เกิน 7 วันทำการนับจากรับฝากเช็ค ตามระเบียบที่ประกาศใช้ครั้งนี้ ธนาคารมีโครงการจะพัฒนาปรับปรุงลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินให้เหลือ 3 วันทำการในขั้นต่อไป

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 มีนาคม 2542